

รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ชื่อเรื่อง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์		
1	นายศิริวัฒน์ เข้มเฉลิม	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การพัฒนาสุขภาพ ด้วยผังความคิด Mind Map ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
2	นางจิตติมา ลาภมาก	การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ GPAS & STAD เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เรื่องสภาวะโลกร้อน ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
3	นายวุฒินันท์ พิมพ์มีธีร์วัตร	ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ชุดการเรียนการสอนก่อนเรียนและหลังเรียนและ ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ เรื่อง ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาอาหารและ โภชนาการ
4	นางสาวศิริรญา เนตรรัตน์	การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี โดยใช้กิจกรรมบทบาท สมมุติ
5	นางสาวจุไรรัตน์ ดีเพชร	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ในรายวิชาหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี โดย ใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ผู้ให้คำปรึกษาการประกอบอาชีพ
6	นางสาวสายฝน พลเมฆ	การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดและการจดจำความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษของ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาการบัญชี
7	นางสาวรสิตา วรรณรัตน์	การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์สมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
8	นายวรรณสวัสดิ์ นูพิมพ์	การแก้ปัญหาการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมแบบฝึกทักษะ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1/1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ ดิจิทัล (ปวส.1/1 ทด.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
9	นายองอาจ แก้วเขียว	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนา ทักษะพื้นฐานกีฬาแบดมินตันสำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ชื่อเรื่อง
10	นางสาวอรอนงค์ แซ่สง่า	พัฒนาการเขียนอักษรจีนด้วยชุดแบบฝึกทักษะการเขียน การอ่าน และการให้ความหมายของอักษรจีน ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
11	นางสาวภักคินี บุญเย็น	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องระบบนิเวศ โดยจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการสอบแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการใช้กระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
12	นางสาวชนิศากาญจน์ ธรรมวัตติ	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ รายวิชากฎหมายแรงงาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
13	นางสาวศิริกุล วิสุทรานันทชัย	การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้เกมส์ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
14	นางสาวกรรณิการ์ รานอก	การพัฒนาทักษะการแก้สมการสำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/2 ดิจิทัลกราฟิก โดยใช้แบบฝึกทักษะ
15	นางสาวธัญญากานต์ คำกลั่น	การแก้ปัญหาการอ่านจับใจความสำคัญโดยการสอนแบบ SQ6R ของนักเรียน ชั้น ปวช.2/2 สาขาวิชาการตลาด
16	นางสาวกัญจน์นิษฐ์ สีگانนท์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในวิธีการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ พื้นฐานอาชีพที่ได้รับการสอนโดยวิธีการใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/1 แผนกวิชาการโรงแรม
17	นางสาววิริสรา คุ่มไธสง	การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
18	นางสาวอรรรณ พิมพ์สกุล	การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/3 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
19	นางสาวณณภัค คณะธรรม	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ต่อวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การพัฒนาการพูด ภาษาอังกฤษด้วย Kitchen-Based Learning ในนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
20	นางสาวฐิตาพร ไกรยะราช	ผลการพัฒนาสมรรถภาพทางกายภาพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 รายวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ก่อนและหลังเรียนโดยใช้เกมจาก แอปพลิเคชัน NearPod

รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ชื่อเรื่อง
21	นายวีรภัทร วิริยะสมบัติ	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วย ปีโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 โดยใช้เกมจากแอปพลิเคชัน Kahoot
22	นางสาวชिरฎาณ์ พงษ์เพชร	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ต่อวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Grammar 12 Tense ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 โดยใช้สื่อการสอนห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom)
แผนกวิชาแพชชั่นและสิ่งทอ		
1	นางสาวณัฐวรรีณ์ แสนเมืองมา	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ทฤษฎีการเสริมแรงทางบวกของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิชากระโปรงสตรี สาขาวิชาแพชชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
2	นางสาวนิตยา สุทธิมูล	แผนการสอนวิชาการตัดเย็บเบื้องต้น (รหัสวิชา 21800-1010) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2567
3	นางสาวนุชรี เรียรรัมย์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการตัดเย็บเบื้องต้น แผนกวิชาแพชชั่นและสิ่งทอ สำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยการใช้เกมจากแอปพลิเคชัน Qizzz เป็นสื่อร่วมกับการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาแพชชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์		
1	นางสาวชุตีวรรณ อัจหาญ	การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนสอนเพื่อน รายวิชางานดอกไม้สด เพื่อพัฒนา นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและผู้เรียนปกติ ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น
2	นายไมตรี คงทัพ	การใช้สื่อวีดิโอในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดดอกไม้ประเภทวิชาคหกรรม แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
3	นายสุ บุญอนันต์	การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ในรายวิชาใบตองและการแกะสลักเพื่องานอาหาร โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ		
1	นางสาวบุญรัตน์ พูนสวัสดิ์	การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
2	นายเติมพงษ์ สร้อยจรุง	การศึกษาพฤติกรรมด้านกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการใช้เทคโนโลยีการเรียนปฏิบัติรายวิชา การแปรรูปอาหาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1/2567
3	นางกนกวรรณ บางข้า	การศึกษาผลการใช้สื่อการเรียนรู้ เรื่อง การคิดต้นทุนและราคาขาย รายวิชาการถนอมอาหารเบื้องต้น
4	นางสาววรรณกร ศรีทอง	การปรับพฤติกรรมการนำเสนองานระดับนักศึกษา ปวส.2

รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ชื่อเรื่อง
5	นายวุฒิชัย สุนประโคน	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาค้กและการแต่งหน้าค้ก โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
6	นางสาวสุชาดา งามมาลา	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 2 ภาคเรียนที่ 1/2567 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
7	นายนพรัตน์ อยู่ศรี	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาอาหารว่าง โดยการใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1/2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
8	นายปัญญาโชติ ศรีประเสริฐ	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเลือกซื้อวัตถุดิบอาหารของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่ม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
9	นายอภิรัตน์ เทศเจริญ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความพึงพอใจในการเรียนรู้ที่เน้นทักษะในการปฏิบัติและอุปกรณ์ประกอบการสอน รหัสวิชา 20404-2003 วิชา ขนมไทย เบื้องต้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
แผนกวิชาจิตรศิลป์		
1	นายสุภชัย สุภารัตน์	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบของนักเรียน ปวช.1 สาขาวิชาจิตรศิลป์ ปีการศึกษา 2567 ในรายวิชาวาดเขียนพื้นฐาน
2	นายทูล อนุสนธิ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเขียนลายกะจ้ง วิชาศิลปะไทย
3	นางสาวอภิชญา ฝาระมี	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชาภาพพิมพ์แกะไม้ด้วยสีน้ำมัน
แผนกวิชาการออกแบบ		
1	นางศิรารัตน์ พรหมสิทธิพร	การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา การเขียนแบบเพื่องานศิลปกรรม ปวช.1 แผนกวิชาการออกแบบ
2	นายสมบุรณ์ สมบัติบุรณ์	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการออกแบบ ที่เรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเดียวกับแบบกลุ่ม
3	นางสาวกานต์ธิดา โพธิมา	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงการ โดยใช้วิธีการสอนแบบ Project based Learning ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2
4	นางสาวกานต์รวี จันทรวีเศษ	การใช้สื่อในการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนแบบ
5	นางสาวมนต์ภัสสร ทองแพร	การใช้สื่อการสอน เชิงมัลติมีเดีย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกการออกแบบ

รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ชื่อเรื่อง
แผนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก		
1	นางสาวอรรวดี นันทกิจ	การเปรียบเทียบรูปแบบการสอน วิธีการสอนแบบสาธิตปฏิบัติตามและการสอนแบบการเรียนรู้ผ่านการค้นพบทดลอง หน่วยพื้นฐานการเขียนตัวการ์ตูน การสร้างโครงสร้างตัวละครด้วยรูปทรงพื้นฐาน รายวิชา การวาดภาพการ์ตูน รหัสวิชา 20308-2003 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
2	นางสาวณัฐภรณ์ วัฒนศิลป์	การแก้ปัญหาการเรียนวิชาการออกแบบป้ายโฆษณาที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าเกณฑ์ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ คอมพิวเตอร์กราฟิก 2/3 ด้วย quizizz.com
3	นางสาวกนกพร น้อยแสง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ โดยใช้วิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบัติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
4	นายภาวัต อมรเวชกิจ	การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ LT (Learning Together) ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกดิจิทัล ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
5	นางสาวจริยา ปัญญาฤกษ์	การศึกษาทักษะการออกแบบของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี โดยใช้บอร์ดเกม เรื่อง ทฤษฎีสี่ ในวงจรสี่ ในการเรียนการสอน รายวิชาการออกแบบกราฟิกป้ายโฆษณา
6	นายดุลย์รัตน์ ศรสุวรรณ	การศึกษาผลของการใช้เกม Quizizz ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการออกแบบกราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่อง ระบบกริดในการออกแบบทางการพิมพ์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนวิชาการตลาด - แผนวิชาธุรกิจค้าปลีก		
1	นางสาวนิภา วิระเศรษฐ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชันคาฮูท (kahoot) วิชาการตลาดเบื้องต้น (20202-2001) ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 แผนวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
2	นางสาวภัคดี ต๊ะถิ่น	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาการเป็นผู้ประกอบการ โดยใช้แนวคิด BCG Economy Model เป็นฐาน สำหรับนักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาการตลาด
3	นางสาวสุพิชฌาย์ สุนทร	ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาผลิตภัณฑ์และราคา โดยใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียประกอบการสอน ของนักเรียน ปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
4	นายมนต์ชัย มณฑา	เกมและสถานการณ์จำลอง "Who Are YOU?" เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการขายออนไลน์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ชื่อเรื่อง
แผนกวิชาการบัญชี		
1	นางนิพร จุฑยรัตน์	การพัฒนาผลทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชา สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
2	นางสาวนภภรณ์ ศรีขวัญใจ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การบัญชีต้นทุน 2 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้สื่อการสอนคลิป วีดิโอทบทวนการเรียนรู้
3	นางสาวพิมพ์ภรณ์ ศิริธานีวัฒน์	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยวิธีการบันทึกบัญชี การบัญชีสหกรณ์ โดยใช้เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
4	นางสาวทิพรรัตน์ มารดาอัย	การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้เรื่อง การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ในรายวิชา การเงินธุรกิจ โดยใช้ชุดฝึกทักษะและกระบวนการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-Assisted Learning) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 1, กลุ่ม 2 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
5	นางสาวศรินยา เบญจรักษ์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่อง การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้ชุดฝึกทักษะด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
6	นายณัฐกร ภูสวาสดี	การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กิจการร่วมค้า รายวิชาการบัญชี ชั้นสูง 1 ด้วยวิธีการใช้บริบทเป็นฐาน (Context Based Learning) ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
7	นางสาวยุภา ทองพันธ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแบ่งกำไรขาดทุนของห้างหุ้นส่วน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
8	นายพงษ์พัฒน์ ศิริรัตนากุล	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาระบบบัญชี เรื่องระบบบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง โดยชุดฝึกทักษะด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
9	นางสาววิภาวดี ทุมชาติ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น เรื่องกระดาษทำการ 6 ช่อง โดยใช้ชุดฝึกทักษะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ชื่อเรื่อง
10	นางสาวกัญชวลี ปลั่งทองคำ	ข้อบัญญัติหมวดลินทรีพท์ หนีสิน และส่วนของเจ้าของ โดยใช้สื่อเกมบัญชีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1
11	นางสาวธีรวรรณ มหาไไทย	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า วิชาการบัญชีเบื้องต้น รหัสวิชา 20200-1002 ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน		
1	นางสาวระวีวรรณ แสงจันทร์	การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน รายวิชาการใช้เครื่องสำนักงาน
2	นางสาวรัตนภรณ์ ่องอาจ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค Jigsaw ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2) สาขาวิชาการจัดการ
3	ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรสา อ่องสิทธิ์	พฤติกรรมการเรียนและปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนวิชาพิมพ์ไทยชั้นพัฒนาด้วยคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
4	นางสาวณพิชญา พัดไสว	การใช้รางวัลในการส่งเสริมเจตคติ วิชาศิลปะการต้อนรับและการให้บริการในสำนักงาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์		
1	นางสาวกัญญณัฐ บุญสวย	การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
2	นางสาวสกุลรัตน์ ปั่นคง	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบในรายวิชา การนำเข้าและส่งออก ของนักศึกษาระดับ ปวส.2/1 แผนกวิชาการตลาด
3	นางสาวปิยะพาน ศรีประเสริฐ	การนำเกมจำลองสถานการณ์ (Beer Game) ใช้ในการเรียนการสอน เรื่อง ปรากฏการณ์แส้ม้า (Bullwhip Effect) ในรายวิชา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ชื่อเรื่อง
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล		
1	นางสุรีย์รัตน์ อนุสนธิ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติการนำโค้ดและข้อมูลเข้าสู่ Server วิชาการประมวลผลแบบคลาวด์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
2	นางสาวนัฐยุดา กาละพัฒน์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล เรื่อง การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย (Empathize) ด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 1) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล กลุ่มอาชีพธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
3	นางสาวชูศรี เกลียสกุลโกวิท	พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 1-4 สาขาวิชาการตลาด โดยการบูรณาการแบบ STEAM
4	ว่าที่ร้อยตรีณพัรัตน์ ช่างสุวรรณ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
5	นางสาวอภิษฎาภรณ์ แคนวงดอน	การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีเกมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
6	นางสาววรรณา วรรณราช	การพัฒนาต้นแบบการสร้างต้นแบบการสร้างเว็บไซต์ขายสินค้า รายวิชาการสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
7	นางสาวพรรัสมิภา จินาพันธ์	การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
8	นางพิมพ์ลัญจ์ กิ่งจำปา	การพัฒนากระบวนการการสอน รหัสวิชา 31910-2002 ชื่อวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล โดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน (Project Method) ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
9	นายสุพล กลมเกลี้ยง	การใช้โปรแกรมจำลองระบบปฏิบัติการ
10	นางสุวรรณา พวกขุนทด	ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ		
1	นางสาวจันทร์มาศ สีหา	การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บโดยใช้ Google Classroom เรื่องการใช้งานโปรแกรม Adobe Aftereffect cc 2020
2	นายศุภพิชญ์ สุขะ	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนแอปพลิเคชัน vendor

รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ชื่อเรื่อง
แผนวิชาการโรงแรม - การจัดการประชุมและนิทรรศการ		
1	นางสาวนฤมล ไกรยะราช	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานแม่บ้านโรงแรมและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
2	นางสาวชานด์ แสงศรีเรือง	รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นการบริหารงานบริการอาหารและเครื่องดื่มตามมาตรฐานวิชาชีพ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
3	นายมานะ สุภาพล	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องดื่มเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
4	นายบวรทัตพ์ ทรัพย์มัน	การพัฒนาทักษะการจดจำความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าพัก ของนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี โดยนำเกม (Games-based Learning) มาใช้
แผนวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว		
1	นายสุเชษฐ ชัยวงษ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การสนทนาภาษาอังกฤษ "การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว" วิชาภาษาอังกฤษในการนำเที่ยว2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของนักเรียนชั้น ปวช.2 แผนวิชาการท่องเที่ยว
2	นางสาวนิธิตี วีระศิลป์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ (Active Learning) ในรายวิชาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
3	นางสาวพิมล ศรีสุนทร	ผลการใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วย ศิลปการใช้บริการและความพึงพอใจในการเรียนรู้ ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1